

## สัปดาห์นมแม่โลก ประจำปี 2561 "Breastfeeding Foundation of life : นมแม่ รากฐานแห่งชีวิต" 6 สิงหาคม 2561

รศ.นพ.พฤษัศ ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งว่า คณะทำงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "Breastfeeding Foundation of life : นมแม่ รากฐานแห่งชีวิต" วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว. สุพรรณณ สนิทวงศ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือมารดาและทารกที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนมารดาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และนำไปปรับใช้กับตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเด็ยวนาน 6 เดือนสำเร็จ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า นมแม่เป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเด็ยวน 6 เดือน หลังจากนั้นให้นมแม่ควบคู่ไปกับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของมารดาและทารก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ปฏิบัติตามแนวทาง 1 step to successful Breastfeeding, 10 step for Breastfeeding low birth weight and sick baby โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเด็ยวนาน 6 เดือนประสบความสำเร็จทั้งในทารกปกติและทารกที่มีความเจ็บป่วย เป็นการทำงานร่วมกันของคณะทำงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ PCT สูติ-นรีเวชกรรม และ PCT กุมารเวชกรรม มีความเชื่อมโยงในการให้บริการ ส่งผลให้ร้อยละของทารกแรกเกิดจนถึงต่ำกว่าอายุ 6 เดือนกินนมแม่อย่างเด็ยวนย้อนหลัง 3 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้คณะทำงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

09.30-10.00 น.

พิธีเปิดงาน

พิธีมอบเกียรติบัตรนมแม่ "บุคลากรต้นแบบ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่"

พิธีมอบรางวัลภาพถ่าย "โลกต้องรู้...ว่าหนูเด็กนมแม่"

โปรดพลิก...

10.00-11.00 น.

การบรรยายเรื่อง "ฉลาด สร้างได้ด้วยนมแม่"

วิทยากรโดย...ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนมแม่ "บุคลากรต้นแบบ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่" สำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรนานอย่างน้อย 6 เดือน กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "โลกต้องรู้ว่า...หนูเด็กนมแม่" รางวัลภาพถ่ายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.รางวัลภาพถ่ายยอดเยี่ยม 2.รางวัล Popular Vote โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วม Vote ภาพถ่ายโดนใจ ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2561 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง Facebook Fan Page : คลินิกนมแม่ รพ.ธรรมศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสนธยา หนูขาว (คลินิกนมแม่) โทร. 0 2926 9976 ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม



QR code เพจ : คลินิกนมแม่ รพ.ธรรมศาสตร์

*"Think Transform"*

(ค่านิยมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)

นภาพร เทียนทอง (นักประชาสัมพันธ์) / ผู้เขียนข่าว